

อา ๒๕๐๑.๐๒๐๑/ว ๕๖๗

เรียน นายกสภามหาวิทยาลัยอธิการบดี รองอธิการบดีทุกฝ่าย ผู้ช่วยอธิการบดีทุกท่าน คณะ สถาบัน  
สำนัก กอง วิทยาเขต และหัวหน้าส่วนงานหรือเทียบเท่าในระดับคณะ  
เพื่อโปรดทราบ

ส.ค.

(นางสุกัญญา มณีเจริญ)

ผู้อำนวยการกองกลาง

๒๘ เมษายน ๒๕๖๔



ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  
โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โครงการ วมว.มก.)

เพื่อให้การบริหารโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โครงการ วมว.มก.) ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๘.๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการงบประมาณ การบริหารการเงิน และทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๑ และโดยอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงให้กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โครงการ วมว.มก.) ดังนี้

๑. ให้ยกเลิก ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โครงการ วมว.มก.) ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๒. ในประกาศนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

“โครงการ วมว.มก.” หมายความว่า โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“โรงเรียน” หมายความว่า โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

“คณะกรรมการอำนวยการ” หมายความว่า คณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการอำนวยการโครงการ วมว.มก.

“คณะกรรมการบริหาร” หมายความว่า คณะกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารโครงการ วมว.มก.

“คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อทำหน้าที่เป็นคณะอนุกรรมการโครงการ วมว.มก.

“ผู้จัดการโครงการ” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เพื่อทำหน้าที่ผู้จัดการโครงการ วมว.มก.

“อาจารย์ประจำหอพัก” หมายความว่า อาจารย์ที่ประธานคณะกรรมการบริหารแต่งตั้งให้เป็น อาจารย์ประจำหอพักนักเรียนโครงการ วมว.มก.

“นักเรียน” หมายความว่า นักเรียนของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ที่อยู่ในโครงการ วมว.มก.

“อาจารย์พิเศษ” หมายความว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หรือบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะสาขาวิชา

“ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา” หมายความว่า เงินที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดสรรเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาโครงการวิทยาศาสตร์ ในหมวดค่าใช้จ่าย และหมวดค่าวัสดุ

“การปฏิบัติงานนอกพื้นที่” หมายความว่า การดำเนินกิจกรรมหรือโครงการสำหรับนักเรียนนอกเขตจังหวัดนครปฐม โดยได้รับการอนุมัติจากประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ วมว.มก.

๓. อัตราค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต้องอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

๔. อำนาจในการสั่งซื้อ สั่งจ้าง และส่งจ่ายเงิน รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้เป็นไปตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การมอบอำนาจดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ หรือประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การกำหนดวงเงินการอนุมัติดำเนินการและการส่งจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แล้วแต่กรณี

๕. เพื่อความสะดวกในการดำเนินงาน ให้โครงการมีเงินสดตรงจ่ายไว้หมุนเวียนในวงเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔



(นายจรัล Wachirintorn)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อัตราแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน  
โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โครงการ รววม.ก.)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	รายการ	อัตราค่าใช้จ่าย
๑	ค่าบำรุงการศึกษา	ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๒	ค่าบำรุงหอพักของนักเรียน	ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๓	ค่าห้องพักอาจารย์ประจำหอพัก	ไม่เกิน ๒,๕๐๐ บาท/คน/เดือน
๔	ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ หอพัก	(๑) นักเรียน ไม่เกิน ๓๗๕ บาท/คน/เดือน (๒) อาจารย์ประจำหอพัก ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท/คน/เดือน
๕	ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาโครงการวิทยาศาสตร์	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท/โครงการวิทยาศาสตร์
๖	ค่าสาธารณูปโภคของหน่วยงาน รายวิชาโครงการ วิทยาศาสตร์	ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท/โครงการวิทยาศาสตร์
๗	ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชา สัมมนาทาง วิทยาศาสตร์	ไม่เกิน ๕๐๐ บาท/เรื่อง
๘	ค่าตอบแทนกรรมการสอบวิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตร์	ไม่เกิน ๓๐๐ บาท/เรื่อง
๙	ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ	ไม่เกิน ๖๐๐ บาท/คาบ (๑ คาบ ไม่น้อยกว่า ๕๐ นาที)
๑๐	ค่าตอบแทนอาจารย์สอนปรับพื้นฐาน และสอนทบทวน ในรายวิชา	ไม่เกิน ๖๐๐ บาท/ชั่วโมง
๑๑	ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ	ไม่เกิน ๑๒๐ บาท/คาบ และไม่เกิน ๕ ครั้ง/รายวิชา
๑๒	ค่าตอบแทนผู้จัดการโครงการ รววม.ก.	ไม่เกิน ๘,๐๐๐ บาท/เดือน
๑๓	ค่าตอบแทนอาจารย์ประจำหอพัก	ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท/คน/เดือน
๑๔	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการอำนวยการ	(๑) ที่ปรึกษา/ประธานกรรมการ ไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท/ครั้ง (๒) รองประธาน/กรรมการ/กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท/ครั้ง (๓) กรรมการและเลขานุการ ไม่เกิน ๑,๒๐๐ บาท/ครั้ง (๔) ผู้เข้าร่วมประชุม ไม่เกิน ๕๐๐ บาท/ครั้ง ทั้งนี้ ให้มีการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมได้ไม่เกิน ๑๒ ครั้ง/ปี
๑๕	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร	(๑) ที่ปรึกษา/ประธานกรรมการ ไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท/ครั้ง (๒) รองประธาน/กรรมการ/กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท/ครั้ง (๓) กรรมการและเลขานุการ ไม่เกิน ๑,๒๐๐ บาท/ครั้ง (๔) ผู้เข้าร่วมประชุม ไม่เกิน ๕๐๐ บาท/ครั้ง ทั้งนี้ ให้มีการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมได้ไม่เกิน ๑๒ ครั้ง/ปี
๑๖	ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ	(๑) ที่ปรึกษา/ประธานอนุกรรมการ ไม่เกิน ๕๐๐ บาท/ครั้ง (๒) รองประธาน/อนุกรรมการ/อนุกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ ไม่เกิน ๓๐๐ บาท/ครั้ง (๓) อนุกรรมการและเลขานุการ ไม่เกิน ๔๐๐ บาท/ครั้ง (๔) ผู้เข้าร่วมประชุม ไม่เกิน ๒๐๐ บาท/ครั้ง ทั้งนี้ ให้มีการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมได้ไม่เกิน ๑๒ ครั้ง/ปี

ลำดับ ที่	รายการ	อัตราค่าใช้จ่าย
๑๗	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกพื้นที่	ไม่เกิน ๒๕๐ บาท/คาบ (ให้ถือว่าใน ๑ วันนั้นแบ่งเป็น ๒ คาบ คาบละไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง ทั้งนี้ ถ้าปฏิบัติงานหนึ่งวันเกิน ๒ คาบ ให้เหมาจ่ายเพียง ๒ คาบ และโครงการหรือกิจกรรมหนึ่งต้องไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท/วัน)
๑๘	ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ	(๑) ปฏิบัติหน้าที่นอกที่ตั้ง ไม่เกิน ๕๐ กิโลเมตร ได้รับค่าตอบแทน ไม่เกิน ๓๐๐ บาท/วัน (๒) ปฏิบัติหน้าที่นอกที่ตั้ง เกิน ๕๐ กิโลเมตร ได้รับค่าตอบแทน ไม่เกิน ๕๐๐ บาท/วัน
๑๙	ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนักเรียน	ไม่เกิน ๔,๕๐๐ บาท/คน/เดือน (ไม่เกิน ๑๐ เดือน/ปีการศึกษา)
๒๐	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	(๑) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๓๐๐ บาท/คน/หน่วยกิต (๒) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๒๐๐ บาท/คน/หน่วยกิต (๓) กลุ่มวิชาโครงการวิทยาศาสตร์ ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๑๘,๐๐๐ บาท/โครงการวิทยาศาสตร์
๒๑	ค่าเครื่องแบบชุดนักเรียน (แรกเข้า)	ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท/คน
๒๒	ค่าสมาชิกห้องสมุด	ไม่เกิน ๖๐๐ บาท/คน/ปีการศึกษา
๒๓	ค่าห้องประชุมหอพัก	เหมาจ่ายไม่เกิน ๒๔,๐๐๐ บาท/ปี
๒๔	ค่าประกันอุบัติเหตุ	ตามที่จ่ายจริง
๒๕	ค่าพาหนะกรณีเดินทางโดยเครื่องบินชั้นประหยัด	ให้เบิกตามความจำเป็นและเหมาะสม
๒๖	เงินรางวัลสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิทยาศาสตร์ กรณีนักเรียนได้รับรางวัล	ไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท/โครงการวิทยาศาสตร์
๒๗	ค่าสมนาคุณผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตของโครงการ	ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท/ปี
๒๘	ค่าสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ	ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณที่ได้รับ โดยให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่จัดสรรให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามภาระงานสอนที่รับผิดชอบ
๒๙	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากประกาศฉบับนี้ให้ใช้ตามระเบียบเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง